

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/การเงิน-กองทุนรวม-ประกัน

วันที่: ศุกร์ 2 ตุลาคม 2563

ปีที่: 27

ฉบับที่: 6551

หน้า: 30(ล่าง)

Col.Inch: 32.27

Ad Value: 27,429.50

PRValue (x3): 82,288.50

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: EEC8เดือนลงทุน8.5หมื่นล. ยกระดับโลจิสติกส์ครบวงจร

EEC8เดือนลงทุน8.5หมื่นล. ยกระดับโลจิสติกส์ครบวงจร

นายกฯ ปลื้ม 8 เดือน มีเม็ดเงินลงทุนใน EEC แล้วกว่า 8.5 หมื่นล้านบาท พร้อมเร่งผลักดันลงทุน ยกระดับโลจิสติกส์ครบวงจร รถ เรือ และอากาศ

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม โดยในช่วงเช้าวันนี้ (1 ต.ค.) นายกรัฐมนตรีประชุมแนวทางการเชื่อมโยงท่าเรือแหลมฉบังกับนานาชาติ ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานและองค์กรของไทย โดยย้ำการเดินทางตามแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางเครือข่ายโลจิสติกส์ของภูมิภาคทั้งการขนส่งสินค้าและการสัญจร

ที่ประชุมได้มีการรายงานแผนงานเชื่อมโยงท่าเรือแหลมฉบังกับนานาชาติ ทั้งโครงการท่าเรือบก (Dry Port) ที่จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรทางถนน ลดความคับคั่งของท่าเรือ

ด้วยการขนส่ง 2 ระบบ โดยเฉพาะทางราง โครงการเชื่อมโยงอ่าวไทย-อันดามัน หรือ Land Bridge ด้วยท่าเรือน้ำลึก 2 ฝั่งไทย เชื่อมด้วยถนน Motorway ราง และรถไฟ เพื่อประโยชน์ในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ การขนส่งของประเทศและสามารถขยายศักยภาพเชื่อมมหาสมุทรอินเดียและเอเชียใต้ และโครงการสะพานไทย

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำชับในการศึกษาทั้ง 3 โครงการนั้น ต้องสร้างความเชื่อมโยงให้เห็นความคุ้มค่าในการลงทุน และเกิดผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะหว่างทางด้วย โดยใช้รูปแบบการลงทุนแบบ PPP เพื่อประหยัดงบประมาณเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือประชาชน

หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมหารือแนวทางการเชื่อมโยงท่าเรือแหลมฉบังกับนานาชาติกับผู้บริหารระดับสูง (CEO) จากบริษัทชั้นนำของไทยและต่างประเทศ พร้อมขอบคุณนักลงทุนที่เชื่อมั่นและมีการ

ขยายการลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

นายกรัฐมนตรี ระบุว่า นี่คือนโอกาสในการลงทุนและเป็นความท้าทายของรัฐบาลในการจะขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศ โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ แม้ว่า จะเจอกับปัญหาที่เพิ่มขึ้น ในช่วงโควิด-19 รัฐบาลก็ไม่เคยหยุดคิด ยังคงมุ่งทำงานเพื่อวางรากฐานประเทศให้ขับเคลื่อนต่อไป

ยืนยันว่ารัฐบาลจะทำงานอย่างเต็มที่ในการส่งเสริมการลงทุนของนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ทุกการลงทุนในทุกพื้นที่ทั้ง EEC และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ไทยยังเป็นประเทศแรกที่นำหลักการด้านสิทธิมนุษยชนมาใช้ในภาคธุรกิจด้วย

อย่างไรก็ตาม แม้ช่วงวิกฤติโควิด-19 การลงทุนใน EEC ยังอยู่ในระดับสูง ช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา มีค่าขอรับการส่งเสริมใน EEC จำนวน 277 โครงการ และมีมูลค่าเงินลงทุนกว่า 85,000 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 54% ของค่าขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั่วประเทศ ■